
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (1/2565) 

วันพุธท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2565  เวลา ๐๙.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. นายวสันต์ วิเชียร ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 
๒. นางลักขณา ศรีดวงอินทร์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 
๓.   นายอุสมาน สมัครไทย สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑ 
๔. นายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑ 
๕.   นายทองคำ คงวุฒิกฤตานน สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑ 
๖. นางสาวมัญชรี ชัยพิมาน สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑ 
๗. นางสาววรรัตน ์ พิบูลย์พันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๒ 
๘. นางสาวกฤษฎาพร รินจ้อย สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๒ 
๙. นายเรวัต ปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต 2 
๑๐. นายสุรจักษ์ ฉกรรจ์ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๒ 
๑๑.   นางกัญญาภัทร บุดดี เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 

ลาประชุม 
1.   นางอนงค์ โพธิ์พันธ์ทอง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
๒. พันตำรวจโทสวัสด์ิ หล้ากาศ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
๓. นางวันวิศาษ ์ เรืองเดชณรงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
๔. ร้อยตำรวจเอกนิคม ศรีดวงอินทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
๕. นางบุปผา  ปาลีกุย ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
๖. นายบญุเท่ียง  อินทะไชย ท่ีปรึกษาเทศบาลตำบลหนองหอย 
๗. นางสาวบงกช เบ็ญมาตร์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย 
๘.   นายนพดล บุญมา                 รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย 
๙. นายปิติพล มาระวิชัย    ผู้อำนวยการกองช่าง 
๑๐.   นายสุรินทร์ โท๊ะยะ                 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
๑๑.   นางทัศนีย์ พิมสอน ผู้อำนวยการกองคลัง 
๑๒. นางสาวศิริขวัญ     แก้วใจ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  
๑๓. นางสาวณปภา อินทร์มณี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
๑๔. นางสาวภมรจันทร์ มณีเดช นิติกร 
๑๕. นายกิตติวงค์   ไชยวงษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 
 
                   
 
 

2/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม  
เวลา 09.15 น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ 1 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
นางทัศนีย์ฯ 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 2 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายประสานฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 

          เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหอย ได้ตรวจรายชื่อผู ้เข้าประชุม เมื ่อครบ        
องค์ประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เข้านั ่งประจำที ่และประธานสภาฯ      
กล่าวเปิดการประชุม 
 
เร่ืองที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ทราบ 

- แนะนำพนักงานใหม่  จำนวน 1 ราย  
นางทัศนีย์  พิมสอน โอนย้ายจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง               

เพื่อมาบรรจุแต่งต้ังเป็นผู้อำนวยการกองคลัง สังกัดเทศบาลตำบลหนองหอย 
 

           เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิก
สภาฯ ทุกท่าน ดิฉันชื่อนางทัศนีย์ พิมสอน ยินดีที่ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
สังกัดเทศบาลตำบลหนองหอยค่ะ 
 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 
พ.ศ.2564(9/2564) วันที่ 14 มกราคม 2565 
 

ตามเอกสารรายงานการประชุมที ่ไ ด้จ ัดส่งให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน        
ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจดูว่ามีการบันทึกข้อความถูกต้องชัดเจนหรือไม่ ทั้งนี้ สามารถ     
ขอแก้ไขเ้พิ่มเติมได้  
 

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
หนองหอย เขต ๑ ขอตัดคำพูดในส่วนของผม ในหน้าท่ี 14 ออกท้ังหมดครับ 
 

ขอบคุณท่านประสานฯ ขอท่านเลขาสภาฯ ดำเนินการครับ  
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 

ประจำปี พ.ศ.2564(9/2564) วันท่ี 14 มกราคม 2565 
          รับรอง            10     เสียง 
          ไม่รับรอง          -        คน 
          ลาประชุม          1      คน      
          งดออกเสียง        1      คน 

    
กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก
ประจำปี พ.ศ.2566 
          ในระเบียบวาระนี้เป็นการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 
จำนวน 3 สมัย และสมัยประชุมสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2566 จึงขอนำเรียนปรึกษา         
ต่อที่ประชุมเพื่อกำหนดสมัยประชุม ทั้งนี้ ขอเชิญท่านเลขาฯ แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม
ครับ  
 
 
                                                                                      3/นางกัญญาภัทร.. 



 
นางกัญญาภัทรฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายประสานฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.บงกชฯ 
ปลัดเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายประสานฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
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เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางกัญญาภัทร บุดดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  

หนองหอย เขต 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาทอ้งถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 วรรคแรก การกำหนดจำนวน   
สมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี      
ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา สภาฯ ได้เคยกำหนด
สมัยประชุมไว้ ดังนี้ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 วันท่ี 13 พฤษภาคม – 11 มถิุนายน 2564 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 วันท่ี 1 – 30 สิงหาคม 2564 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 วันท่ี 1 -30 ธันวาคม 2564 และ 
สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถ ัดไป ว ันที ่  1 ก ุมภาพันธ ์ – 2 มีนาคม 2565                 

จึงขอนำเรียนต่อสภาฯ ทราบค่ะ 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลหนองหอย เขต ๑ ขอเสนอสมัยประชุมในปี พ.ศ.2565 และสมัยแรกของปี          
พ.ศ.2566 ดังนี้ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 วันท่ี 1 - 30 พฤษภาคม 2565 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 วันท่ี 15 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปจนครบ 30 วัน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 วันท่ี 15 พฤศจิกายน เป็นต้นไปจนครบ 30 วัน 

          สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไปจนครบ    
30 วัน            
 

เร ียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวบงกช เบ็ญมาตร์ ปลัดเทศบาลตำบล      
หนองหอย ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมค่ะ ตามที่ท่านประสานฯ ได้เสนอ 
ระยะเวลาการประชุมของสมัยที ่  3 ตั ้งแต่ว ันที ่  15 เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป นั้น                
ทั้งนี้ เนื่องจากในห้วงเดือนสิงหาคมของทุกปีจะเป็นระยะเวลาในการจัดทำร่างเทศบัญญติั
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ ่งตามระเบียบงบประมาณฯ กำหนดให้ผู ้บริหารเสนอ        
ร่างเทศบัญญัติฯ ต่อสภาฯ ภายในวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1        
ถึงวันที่ 15 เป็นห้วงเวลาที่สามารถเสนอร่างเทศบัญญัติฯ ต่อสภาฯ ได้ จึงเห็นว่าในห้วง   
ของการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ควรกำหนดวันเริ่มสมัยในชว่ง
กลางเดือน ขอบคุณค่ะ 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลหนองหอย เขต ๑ กระผมรับทราบตามที่ท่านปลัดฯ ได้ชี ้แจงครับเพียงแต่ในสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ที่ผมเสนอให้เริ่มสมัยในวันที่ 15 สิงหาคม นั้นก็เกรงว่าจะมีการ    
ขอขยายระยะเวลาในสมัยประชุมออกไปโดยที่ช่วงแรกยังไม่ได้จัดให้มีการประชุม แต่หาก    
ม ีความจำเป็นเก ี ่ยวกับการพิจารณาร ่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี               
ผมก็เห็นชอบตามความเห็นของท่านปลัดฯ ครับคือเริ่มสมัยสามัญที่ 3 วันที่ 1 สิงหาคม    
เป็นต้นไปจนครบ 30 วัน  
                                                                                          4/นายวสันต์.. 



 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 4 
 
 
 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีฯ 
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ตามท่ีท่านประสานได้เสนอมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือ

แนะนำอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติครับ 
กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 และสมัยประชุมสามัญสมัย

แรกประจำปี พ.ศ.2566 ดังนี้ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 1 – 30 พฤษภาคม 2565 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 1 – 30 สิงหาคม 2565 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ระหว่างวันท่ี 15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565 
และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 

มีนาคม 25655 
- เห็นชอบ                     10     เสียง 
-         ไม่เห็นชอบ                    -       คน 
-         ลาประชุม                     1      คน      
-         งดออกเสียง                   1      คน 

 
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 

- โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย 
 

เร ียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางจีรพร หวันแดง 
นายกเทศมนตร ีตำบลหนองหอย ขอเสนอญัตต ิต ่อสภาเทศบาลตำบลหนองหอย              
เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ในงบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จำนวน  1 รายการ 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน          
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

โดยเป ็นการขออน ุม ัต ิแก ้ ไขเปล ี ่ยนแปลงคำช ี ้แจงงบประมาณ ท่ีปรากฏ                 
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้าท่ี 203 

ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร ้าง งบลงทุน ค่าที ่ด ินและ
สิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลหนองหอย 

โดยแก้ไขคำช้ีแจงใหม่ ดังนี้ 
เพ ื ่อจ่ายเป็นค่าปร ับปร ุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย             

(ห้องกองคลัง)     
1.  ติดต้ังผนังกระจกหนา 5 มิลลิเมตร สูง 2.20 เมตร เพื่อใช้เป็นห้องผู้อำนวยการ

กองคลัง 
2.  งานรื้อย้ายห้องผู้อำนวยการกองคลังเดิม พร้อมแก้ไขเป็นห้องบันทึกเสียง  

ขนาด 4 เมตร x 5.50 เมตร 
3.  ติดตั้งผนังกระจกหนา 5 มิลลิเมตร สูงจรดฝ้าเพดานเพื่อใช้เป็นศูนย์บริการ

ประชาชน 
                                                                                   5/4.รื้อย้าย.. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
นายประสานฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
 
นางสาวบงกชฯ 
ปลัดเทศบาลฯ 
 
 
 
นายประสานฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
 
 
นายสุรจักษ์ฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
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4.  รื้อย้ายประตูอัตโนมัติ        
5.  รื้อย้ายผนังกระจกเดิมพร้อมเพิ่มประตูบานสวิง 1 บาน   
6.  ต่อเติมห้องเก็บของด้านหลังห้องคลัง  
สอดคล้องตามบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564 ของเทศบาลตำบลหนองหอย หน้าที่ 10 ข้อที่ 3 รายละเอียด    
ของคำชี้แจงงบประมาณ แบบแปลนและประมาณการเป็นไปตามเอกสารที่ได้แนบเสนอ     
ต่อสภาเทศบาลได้รับทราบแล้ว ขอบคุณค่ะ 

 
            ท ่านนายกฯ ได ้แถลงญ ัตต ิตามระเบ ียบวาระที ่  4 เป ็นท ี ่ เร ียบร ้อยแล้ว               
เชิญท่านสมาชิกสภาฯ สอบถามเพิ่มเติมครับ 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต 1 
สำหร ับญ ัตต ิน ี ้ก ่อนการขอแก้ไขเปล ี ่ยนแปลงคำชี ้แจงรายละเอ ียดตามโครงการ                   
ท่ีจะดำเนินการมีเพียง 3 รายการ แต่ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงเพิ่มเป็น 6 รายการ รายละเอียด
ท่ีจะดำเนินการเพิ่มขึ้นแต่ใช้เงินงบประมาณเท่าเดิม สามารถดำเนินการได้หรือไม่ครับ 
 
           เร ียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวบงกช เบ็ญมาตร์ ปลัดเทศบาลตำบล      
หนองหอย ขออนุญาตชี้แจงในประเด็นนี้ค่ะ ความหมายในญัตตินี ้คือยกเลิกรายละเอียด     
ของโครงการท้ัง 3 รายการท้ังหมด แล้วดำเนินโครงการจำนวน 6 รายการ ตามรายละเอียด
ท่ีเสนอญัตติในวันนี้ค่ะ  
 
           เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต 1 
ผมเข้าใจครับว่าขอยกเลิกรายการเดิม 3 รายการ เปลี่ยนเป็นรายการใหม่ 6 รายการ           
ที่ผมต้องการทราบคือมีรายละเอียดของการดำเนินการหรือปริมาณงานเพิ่มขึ้น แต่เหตุใด
งบประมาณไม่เพิ่ม 
 
             เร ียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบล       
หนองหอย ขออนุญาตตอบคำถามของท่านประสานฯ เราสามารถดำเน ินโครงการ             
ตามปริมาณงานทั้ง 6 รายการที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงได้ โดยใช้งบประมาณเท่าเดิม 
เนื่องจากแต่ละรายการที่จะดำเนินการเป็นปริมาณงานที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับ 3 รายการ      
ที่ขอเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการปรับปรุงและต่อเติมห้องทำงานของอาคารฝั่งผู้บริหารรวมถึง
ต่อเติมบริเวณระเบียงชั้น 2 ให้เป็นห้องเก็บของซึ่งมีปริมาณงานมากจึงเป็นเหตุให้วงเงิน
งบประมาณเท่ากัน  
 
              เร ียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุรจักษ์ ฉกรรจ์ สมาชิกสภาฯ เขต 2 
กระผมขอเสนอให้มีการพิจารณา ตรวจสอบโครงการให้ละเอียดก่อนเสนอต่อสภาฯ          
เพื่อเห็นชอบ เนื่องจากโครงการตามญัตตินี้ สภาฯ ได้เคยพิจารณาให้ความเห็นชอบไปแล้ว 
จึงไม่ต้องการให้มีการแก้ไขอีกในคราวต่อไป ขอบคุณครับ 
 
 
                                                                                           6/นายวสันต์.. 



 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5 
 
 
 
 
 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีฯ 
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            มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมจะขอมติในที่ประชุม
ญัตติพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ในงบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 

- โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย 
          เห็นชอบ                9    เสียง 
          ไม่เห็นชอบ             -      คน 
          ลาประชุม               1    คน      
          งดออกเสียง             2    คน 

 
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
จำนวน 2 รายการ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

 
   เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางจีรพร หวันแดง 

นายกเทศมนตร ีตำบลหนองหอย ขอเสนอญัตต ิต ่อสภาเทศบาลตำบลหนองหอย         
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
จำนวน 2 รายการ 

   อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว ิธ ีการงบประมาณ           
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย       
ในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอน        
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

   โดยเป็นการขออนุม ัต ิแก ้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณ  ท่ีปรากฏ                 
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งได้รับอนุมัตกิันเงิน 
กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย สมัยวิสามัญ       
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 

   ทั ้งนี ้ สาเหตุของการแก้ไขคำชี ้แจงงบประมาณเนื ่องจากกระทรวงดิจ ิ ทัล            
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์    
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
เพื่อแทนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะฯ เดิม ทำให้เทศบาลฯไม่สามารถจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ตามรายละเอียดคำช้ีแจงเดิมได้ 

   เนื่องจาก เป็นการแก้ไขในรายละเอียดคำชี้แจงที่ศัพท์ทางเทคนิคและเป็นการ
แก้ไขตามประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่ีกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ            
ดังนั้น จึงขออนุญาตจากประธานสภาให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้โปรดพิจารณาเปรียบเทียบ
ข้อแตกต่าง และการเปล่ียนแปลงจากเอกสารรายละเอียดท่ีได้เทศบาลได้จัดทำและนำเสนอ
ให้สภาฯได้รับทราบแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความถูกต้องตามประกาศของกระทรวงดิจิทัลฯ             
เมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

 
                                                                                  7/แผนงาน.. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายประสานฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 6 
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 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 
 รายการท่ี 1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง  
 จัดหาไว้สำหรับสำหรับผู้บริหารเทศบาล โดยเป็นการจัดซื้อใหม ่
 รายการท่ี 2 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จำนวน 1 เครื่อง  
  จัดหาไว้สำหรับสภาเทศบาล โดยเป็นการจัดซื้อใหม่                       
  โดยแสดงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง        

และคุณลักษณะพื ้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 
2564 ที่ได้นำเรียนไว้ต่อสภาฯ ได้รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณา หากมีข้อสงสัย         
ในประเด็นด้านเทคนิค สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ขอบคุณค่ะ 
 
             เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต 1 
ขอเรียนสอบถาม คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการดังกล่าวเป็นของส่วนงานใด และจำเป็น
มากน้อยอย่างไรท่ีต้องใช้จอแสดงภาพขนาด 19 นิ้ว ขอบคุณครับ 
 
              เร ียนท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบล       
หนองหอย ขออนุญาตตอบคำถามของท่านประสานฯ คอมพิวเตอร์ทั้ง 2 เครื่อง อยู่ในงาน
บริหารทั ่วไป สำหรับขนาดจอ 19 นิ ้ว เป็นมาตรฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางฯ        
ของกระทรวงดิจิทัลฯ ซึ ่งกำหนดให้เครื ่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ ๊ก มีขนาดจอแสดงภาพ           
ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 มีขนาดจอ
แสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
 
               มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมจะขอมติในท่ีประชุม
ญัตติพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 
2 รายการ 

         1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 
              2.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 

              เห็นชอบ              10     เสียง 
              ไม่เห็นชอบ            -       คน 
              ลาประชุม              1     คน      
              งดออกเสียง            1     คน 

 
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
จำนวน 8 รายการ 

1.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  
    (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
2.  เครื ่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ 
 
                                                                    8/3.เครื่องคอมพิวเตอร์.. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางจีรพรฯ 
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3.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
    (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
4.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
5.  เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 
6.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
7.  เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
8.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

              (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
 
             เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางจีรพร หวันแดง
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหอย พิจารณา
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 รายการ 
              อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว ิธ ีการงบประมาณ          
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย        
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไป    
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยเป็นการขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ที่ปรากฎในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
                ทั ้งนี้ สาเหตุของการแก้ไขคำชี ้แจงงบประมาณเนื่องจากกระทรวงดิจิทัล        
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์    
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันท่ี  30 ธันวาคม 2564 
เพื่อแทนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะฯ เดิม ทำให้เทศบาลฯไม่สามารถจัดหาครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ตามรายละเอียดคำช้ีแจงเดิมได้ เนื่องจากเป็นการแก้ไขในรายละเอียดคำช้ีแจง
ที ่ศัพท์ทางเทคนิคและเป็นการแก้ไขตามประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจ          
และสังคมท่ีกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ มีรายละเอียดดังนี้ 
               ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 รายการ 
ได้แก่ 
                รายการท่ี 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 3 ชุด จัดหา    
ไว ้สำหร ับหัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ งานเลขานุการคณะผู ้บริ หาร           
สังกัดสำนักปลัดเทศบาล โดยเป็นการจัดซื้อใหม่ 
                รายการที่ 2 เครื ่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลพร้อมชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ จัดหาไว้สำหรับงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยใช้
ในการจัดประชุม งานนำเสนอของเทศบาล โดยเป็นการจัดซื้อเพื่อทดแทนของเดิมท่ีชำรุด  
 
 
 
                                                                                               9/ปรากฎ.. 
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                 ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จำนวน 1 รายการ 
ได้แก่ 
                 รายการที่ 3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด จัดหาไว้
สำหรับกองคลัง โดยเป็นการจัดซื้อใหม ่
                 ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานสารสนเทศ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 
                 รายการที่ 4 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง
ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  จำนวน 1 ชุด จัดหาไว้
สำหรับศูนย์บริการประชาชน สังกัดสำนักปลัดเทศบาล โดยเป็นการจัดซื้อใหม่ 
                 รายการท่ี 5 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  จำนวน 1 ชุด 
                 จัดหาไว้สำหรับงานประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล โดยเป็นการ
จัดซื้อใหม่ 
                  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 1 รายการ ได้แก่ 
                  รายการที่ 6 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด จัดหาไว้
สำหรับกองช่าง โดยเป็นการจัดซื้อใหม่ 
                   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 
                   รายการที่ 7 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
Printer)จัดหาไว้สำหรับกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม โดยเป็นการจัดซื้อใหม่ 
                   รายการที่ 8 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอแสดง
ภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  จัดหาไว้สำหรับ        
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม โดยเป็นการจัดซื้อใหม ่
                   โดยแสดงรายละเอียดการเปล่ียนแปลงเป็นไปตาม ประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 
2564 ที่ได้นำเรียนไว้ต่อสภาฯได้ร ับทราบเพื ่อประกอบการพิจารณา หากมีข้อสงสัย          
ในประเด็นด้านเทคนิค สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ขอบคุณค่ะ 
 
                   ม ีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหร ือไม่ หากไม่ม ี ผมจะขอมติ            
ญัตติพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 
8 รายการ 

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1  
    (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 

           2.เคร ื ่องคอมพิวเตอร ์โน ้ตบุ ๊ก สำหร ับงานประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ 

3.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 
    (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
 
                                                                 10/4.เครื่องคอมพิวเตอร์.. 
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4.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
5.เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 
6.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
7.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
8.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 

              (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
              เห็นชอบ              10    เสียง 
              ไม่เห็นชอบ            -      คน 
              ลาประชุม              1    คน      
              งดออกเสียง            1    คน 

 
พิจารณาอนุมัต ิจ ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน           
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 1 รายการ 

- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 พิเศษ หมู่ที่ 7 
บ้านชัยพฤกษ์ วงเงิน 1,280,000.- บาท 

 
  เร ียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดิฉันนางจีรพร หวันแดง 

นายกเทศมนตร ีตำบลหนองหอย ขอเสนอญัตต ิต ่อสภาเทศบาลตำบลหนองหอย              
เพื ่อพิจารณา ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน      
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 1 รายการ      
ได้แก่ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 พิเศษ หมู ่ที ่ 7        
บ้านชัยพฤกษ์ วงเงิน 1,280,000.-บาท 

  โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน       
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561     
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ ่งอยู ่ในอำนาจหน้าที ่ขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกีย่วกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการท่ีจัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายกำหนด  

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว  

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดอืน
และกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั ้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน  

 
 
 
                                                                                      11/(4)เมื่อได้รับ.. 
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(4) เมื ่อได้ร ับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

ต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไปหากไม่ดำเนินการ
ภายในระยะเวลา ท่ีกำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นใช้จ่ายเง ินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเง ินการคลังขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

    เทศบาลตำบลหนองหอย ได้สำรวจตรวจสอบสภาพพื้นท่ีและจากการประชาคม         
รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ท่ี 7 บ้านชัยพฤกษ์ ท่ีประสบปัญหาน้ำท่วมขัง
ภายในพื้นท่ีทำให้การระบายน้ำออกจากพื้นท่ีล่าช้าไม่ทันกับปริมาณน้ำท่ีไหลมา โดยเฉพาะ
ช่วงฤดูฝนที่จะมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ ้น ส่งผลให้ระบบการระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที ่ 7          
บ้านชัยพฤกษ์ มีการระบายน้ำไม่ทัน จึงเป็นเหตุให้เกิดน้ำขัง หรือน้ำท่วมในพื้นท่ีเป็นประจำ
ทุกปี ประชาชนได้รับความเดือดร้อนต่อเนื่องยาวนาน 

     จากการตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี พบว่าไม่สามารถใช้วิธีการ    
ทางงบประมาณในการโอนงบประมาณมาดำเนินงานโครงการได้ จึงมีความจำเป็นที่จะตอ้ง
นำวงเงินสะสมมาใช้ในการดำเนินงานโครงการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้ทันต่อความต้องการ โดยไม่กระทบการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อการแกไ้ข
ปัญหาและการพัฒนาพื้นท่ีในด้านอื่นๆ ท่ียังคงต้องขับเคล่ือนต่อไป  

      ดังนั ้น เทศบาลตำบลหนองหอย จึงต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจาก        
สภาเทศบาลตำบลหนองหอย เพื ่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ          
พ.ศ.2565 ในแผนงาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน        
หมวดค่า ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ 

      โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 พิเศษ หมู่ที่ 7              
บ้านชัยพฤกษ์ วงเงิน  1,280,000.-บาท 

      เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าก ่อสร ้างวางท ่อระบายน้ ำคอนกร ีตเสร ิมเหล ็กขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.) ความยาวรวม 230 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีต    
เสริมเหล็ก ขนาด 1.24 เมตร x 1.10 เมตร จำนวน 24 บ่อ 

       สถานท่ีก่อสร้าง ซอย 9 พิเศษ (ฝ่ังซ้าย) หมู่ท่ี 7 บ้านชัยพฤกษ์ 
       รายละเอียดของคำชี้แจงงบประมาณ แบบแปลน และประมาณการเป็นไป

ตามเอกสารท่ีได้แนบเสนอต่อสภาเทศบาลได้รับทราบแล้ว ขอบคุณค่ะ 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต ๑       
ตามท่ีได้พูดคุยกันไว้จะก่อสร้างทำถึงแค่บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย แต่วันนี้แบบก่อสร้าง          
ท่ีออกมาทำไมถึงเป็นการก่อสร้างตลอดเส้นทาง เนื่องจากปัญหาของน้ำส่วนใหญ่มาจาก    
ทางทิศตะวันตกแต่โครงการก่อสร้างถึงทิศตะวันออกจึงไม่มีประโยชน์ ผมอยากจะเสนอ      
ใหน้ำงบประมาณในส่วนท่ีจะดำเนินการเกินไปจากท่ีได้พูดคุยกันไปปรับปรุงตรงบ่อบำบัดน้ำ
เสียให้ดีขึ้นจะเป็นการดีกว่าท่ีจะเอางบประมาณไปก่อสร้างบริเวณนั้นท้ังหมด 

 
 
 
 
 

                                                                                   12/นางกัญญาภัทร.. 



 
นางกัญญาภัทรฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
 
 
 
 
 

นายปิติพลฯ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
 
 
 
 
 

นายประสานฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
 
 
 

นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
 

นายเรวัตฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
 
 
 
 
 

นายสุรจักษ์ฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
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    เร ียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางกัญญาภัทร บุดดี สมาชิกสภาฯ เขต 2       

จากเดิมท่ีพูดคุยกันไว้ มีงบประมาณในการดำเนินการถึงบริเวณบ่อพักเท่านั้น แต่ตอนนี้    
เห็นว่าจะก่อสร้างไปถึงทิศตะวันออกคือบริเวณลำเหมืองข้างสะพานใช่หรือไม่คะ ดิฉันคิดว่า
หากจะก่อสร้างจนถึงบริเวณตรงนั้นคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ เนื ่องจากต่อไปในอนาคต
สามารถมีโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในส่วนของหมู ่ที ่ 4 ด้านหลังวัดสันป่าเลียง           
มาเชื ่อมต่อกันได้ แต่ต้องทำประตูปิด-เปิด น้ำให้ดีไม่ให้น้ำในลำเหมืองไหลทะลักเข้าไป        
ในหมู่ท่ี 7 

 

   เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายปิติพล มาระวิชัย ผู ้อำนวยการกองช่าง      
ขออนุญาตชี้แจงในส่วนของ ซอย 9 พิเศษ ที่จากเดิมโครงการจะก่อสร้างถึงตรงบริเวณ    
ปากทางเข้าบ่อบำบัด แต่เนื ่องจากกองช่างได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและวัดระดับของท่อ 
พบว่ามีระดับต่ำกว่าบ่อบำบัด จึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำบริเวณ         
ทิศตะวันออกไปจนสุดสาย เพื่อเทระดับให้น้ำระบายออกไปทางลำเหมืองด้านทิศตะวันออก 
ช่วยระบายน้ำไปลงจุดนั้นด้วย 

 

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต ๑         
ผมเห็นว่าการทำท่อจะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณมากเกินไปหรือไม่ ทำไมไม่ทำเป็น     
รางระบายน้ำ ซึ ่งงบประมาณจะต่างกันเยอะเนื่องด้วยการทำรางระบายน้ำจะประหยัด
งบประมาณมากกว่า โดยนำเงินส่วนที ่เหลือไปก่อสร้างปรับปรุงบริเวณบ่อบำบัดให้ดี        
และงบประมาณอีกส่วนหนึ่งที่คงเหลือก็แบ่งไปก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณถนนสายเมน
หลักด้านทิศใต้เพื่อระบายน้ำไปลงบริเวณลำเหมืองโค้งจะดีกว่า 

 

เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย
ในส่วนของการจะเปลี่ยนจากการก่อสร้างท่อระบายน้ำเป็นรางระบายน้ำนั้น ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากการประชาคมประชาชนของหมู่บ้านได้กำหนดว่าเป็นโครงการ
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ทั ้งนี้ ตามมติของพี ่น ้องประชาชน หมู ่ที ่ 7 ที ่ได้ให้ไว้ในการ               
ทำประชาคมครั้งที ่ผ่านมา พี่น้องประชาชน หมู่ที ่ 7 ยืนยันที่จะเป็นท่อระบายน้ำไม่ใช่        
รางระบายน้ำ 

 

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายเรวัต ปัญญา สมาชิกสภาฯ เขต 2 ด้วยท่ีผม    
เป็นประชาชนหมู่ท่ี 7 บ้านชัยพฤกษ์ ผมเห็นว่าปริมาณน้ำในซอย 9 พิเศษท่ีท่วมขังนั้น     
เป็นน้ำฝนท่ีรวมตัวมาจากบริเวณทุกซอยท่ีมีน้ำท่วมขังรอการระบาย ซึ่ง ณ ขณะนั้นอาจมีส่ิง
กีดขวางทางน้ำจึงเป็นเหตุให้น้ำไม่ระบายหรือระบายไปได้ช้า แต่ ณ เวลานี้มีการนำสิ่งกีด
ขวางออกแล้ว และมีอีกบริเวณท่ีผมเห็นว่ามีปัญหา คือ ซอย 12 หมู่ท่ี 7 ในส่วนนี้จะเห็นว่า
น้ำจะไหลออกไปบริเวณทางเชื่อมของหมู่บ้านสันป่าเลียง หมู่ที ่ 4 ผมเห็นว่าควรจะนำ
งบประมาณมาปรับปรุงในส่วนของรางระบายน้ำบริเวณนี้จะเป็นการช่วยระบายน้ำได้ดีกว่า 

 

เรียนท่านประธานสภาฯ นายสุรจักษ์ ฉกรรจ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ในส่วนของ    
ซอย 9 พิเศษ หมู ่ที ่ 7 ผมทราบว่าเป็นปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านหมู ่ท ี ่ 7             
มาโดยตลอด แต่เทศบาลฯไม่สามารถเข้าไปดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจากเป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล
ยังมิได้โอนให้เป็นสาธารณะ แต่ ณ ตอนนี้เมื่อได้โอนเป็นพื้นท่ีสาธารณะแล้ว ผมเห็นควร
อนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างในครั้งนี้                

                                                                     13/นางสาวกฤษฎาพร.. 



 
น.ส.กฤษฎาพรฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายทองคำฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
นายประสานฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
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เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวกฤษฎาพร รินจ้อย สมาชิกสภาฯ เขต 2      

ในส่วนของการก่อสร้างท่อระบายน้ำในซอย 9 พิเศษ หมู่ที่ 7 บ้านชัยพฤกษ์ ดิฉันเห็นด้วย 
เนื่องจากว่าน้ำส่วนใหญ่ในแต่ละซอยของบ้านชัยพฤกษ์ได้มารวมตัวกันบริเวณ ซอย 9 พิเศษ
เพื ่อรอระบายออกทางบ่อพักของซอย 9 พิเศษ และล่าสุดใน ส ่วนของ ซอย 13                
และซอย 15 ก็ได้นำมาลงในเส้นทางนี้เช่นเดียวกัน แต่ในอนาคตทราบว่าจะมีการก่อสร้าง
รางระบายน้ำอีกเส้นทางหนึ่งในซอย 15 เพื่อเชื่อมออกบริเวณหมู่ที่ 4 และออกบริเวณ
ด้านหน้าลำเหมืองพญาคำบริเวณข้างวัด ในส่วนนี้คิดว่าจะเป็นผลดีในอนาคตหากเรา
ก่อสร้างท่อระบายน้ำต่อไปตลอดจนสุดทาง เพื่อเช่ือมในส่วนของหมู่ที่ 4 บ้านสันป่าเลียง 
ข้างกำแพงเพื่อระบายน้ำออกไปบริเวณลำเหมืองพญาคำ จะเป็นประโยชน์อย่างมากหาก
ดำเนินโครงการนี้ ขอบคุณค่ะ 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายทองคำ คงวุฒิกฤตานน สมาชิกสภาฯ เขต ๑

ผมเห็นด้วยในการดำเนินการก่อสร้างโครงการนี้ครับ 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 

โครงการนี้ในแผนพัฒนาฯมีวงเงินงบประมาณ 450,000 บาท แต่เสนอให้มีการจ่ายขาด
เงินสะสมเป็นงบประมาณจำนวน 1,280,000 บาท โดยมีระยะทางท่ีเพิ่มขึ้นจากเดิม 140 
เมตร เพิ่มเป็น 230 เมตร เหตุใดจึงสามารถดำเนินการได้         

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 

ขอนำเรียนว่าก่อนจะเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมนี้ต่อสภาฯ ผู้บริหารได้พิจารณา
แล้วพบว่ารายละเอียดของโครงการไม่ตรงและสอดคล้องกับงบประมาณของโครงการที่จะ
จ ่ายขาดเง ินสะสม จ ึงได ้ประช ุมคณะกรรมการพ ัฒนาเทศบาลตำบลหนองหอย                
เพื่อเปลี่ยนแปลงแผนในส่วนของงบประมาณและระยะทางท่ีเพิ่มขึ ้น อาศัยอำนาจตาม    
ความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 หมวด 4 การแก้ไข         
การเพิ ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ ่น ข้อ 22/1 ทั ้งนี ้ ได้อนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่น(พ.ศ.2561 – 2565) เปลี ่ยนแปลงครั ้งที ่ 1/2565         
ของเทศบาลตำบลหนองหอย สำหรับเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านงบประมาณของ
เทศบาลตำบลหนองหอย 

 
          มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมจะขอมติพิจารณาอนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 1 รายการ 

- โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 พิเศษ หมู่ท่ี 7 บ้าน
ชัยพฤกษ์ วงเงิน 1,280,000.- บาท 
              เห็นชอบ              10    เสียง 
              ไม่เห็นชอบ            -      คน 
              ลาประชุม              1    คน      
              งดออกเสียง            1    คน 

                                                                                       14/ระเบีบวาระ.. 



 
ระเบียบวาระท่ี 8 
 
 
 
 
 

นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายประสานฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 

นายปิติพลฯ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
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พิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จำนวน 1 รายการ 

- โครงการปรับปรุงห้องทำงานกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย  
วงเงิน 126,000.-บาท 

 

             เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดิฉันนางจีรพร หวันแดง 
นายกเทศมนตร ีตำบลหนองหอย ขอเสนอญัตต ิต ่อสภาเทศบาลตำบลหนองหอย               
เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เพื ่อตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าที ่ดินและส่ิงก่อสร้าง    
จำนวน 1 รายการ  
              อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณ          
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย        
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป    
ตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยตั้งเป็นรายการใหม่  
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าท่ีดิน          
และส่ิงก่อสร้าง ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
               (1) โครงการปรับปรุงห้องทำงานกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย
วงเงิน 126,000 บาท  
               เป็นการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 รายละเอียดตามรายการ
โอนท่ีได้แนบเป็นเอกสารประกอบเสนอให้สภาฯได้รับทราบแล้ว ซึ่งเป็นรายการท่ีต้ังจ่ายใหม่  
เป็นค่าปรับปรุงห้องทำงานกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย โดยย้ายจากห้อง
ทำงานเดิมมาตั ้งบริเวณลานเขียวในพื ้นที ่ของห้องอาหารกับห้องฮอมสุข เนื ่องจาก           
ห้องทำงานเดิมของกองช่าง คับแคบไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเหมาะสม       
และไม่สอดคล้องกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น โดยการปรับปรุงห้องทำงานของกองช่าง จะทำให้
การปฏิบัติงานการให้บริการประชาชนเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีเนื้องานหลัก ประกอบด้วย 
                 จุดท่ี 1 รื้อผนังกระจกห้องทำงานผู้อำนวยการกองช่างเดิม 
                 จุดท่ี 2 ติดต้ังผนังกระจกห้องทำงานผู้อำนวยการกองช่าง 
                 จุดท่ี 3 งานรื้อผนังกั้นห้อง 
                 จุดท่ี 4 งานซ่อมแซมรอยต่อผนังและพื้นเดิม 
                 จุดท่ี 5 งานติดต้ังผนังกระจกเพื่อเป็นห้องบริการประชาชน  
รายละเอียดของคำชี้แจงงบประมาณ แบบแปลน และประมาณการ เป็นไปตามเอกสาร        
ท่ีได้แนบเสนอต่อสภาเทศบาลรับทราบแล้ว 
 

               เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
งบประมาณการปรับปรุงห้องทำงานที่เสนอมานี้รวมค่าแอร์พร้อมติดตั้งหรือไม่ครับ เกรงว่า
ผู้อำนวยการกองช่างและพนักงานจะร้อน ขอบคุณครับ 

 

 เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายปิติพล มาระวิชัย ผู้อำนวยการกองช่าง   
ขออนุญาตชี้แจงครับ เป็นงบประมาณที่ยังไม่รวมค่าแอร์ครับ ซึ่งพยายามจะใช้งบประมาณ
ให้น้อยท่ีสุด ขอบคุณครับ                                                         

 
                                                                       15/นายวสันต์..      



 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
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นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายประสานฯ     
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
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             มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมจะขอมติพิจารณา
อนุมัติโอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565       
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 

- โครงการปรับปร ุงห้องทำงานกองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย         
วงเงิน 126,000.-บาท 
              เห็นชอบ              10    เสียง 
              ไม่เห็นชอบ            -      คน 
              ลาประชุม              1    คน      

          งดออกเสียง            1    คน 
 

พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดให้บริการด้านทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ของสำนักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลตำบลหนองหอยโดยใช้งบประมาณของตนเอง 
 
                เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดิฉันนางจีรพร หวันแดง 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหอย พิจารณา   
ให ้ความเห ็นชอบการเป ิดให้บร ิการด ้านทะเบ ียนราษฎรด ้วยระบบคอมพิวเตอร์                
ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองหอยโดยใช้งบประมาณของตนเอง 
                 เน ื ่ อ งจากสำน ั กทะ เบ ี ยนกลาง  ได ้ประกาศสำน ั กทะ เบ ี ยนกลาง                    
เรื ่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้ง ยุบ หรือควบรวมสำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียน       
พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 27 มกราคม 2564 โดยให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การขอเปิดให้บริการ   
ด ้านทะเบ ียนราษฎรด ้วยระบบคอมพิวเตอร ์ของสำน ักทะเบ ียนท้องถิ่ นเทศบาล               
ตามหนังสือสำนักทะเบียนกลาง ด่วนมากท่ี มท 0309.5/ว 23 ลงวันท่ี 28 เมษายน    
2552 และให้ใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศสำนักทะเบียนกลางนี้แทน โดยหลักเกณฑ์ใหม่
กำหนดให้ต้องผ่านความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น 
                  ขณะนี้เทศบาลตำบลหนองหอย ได้เสนอขอรับความเห็นชอบในการเปิด
ให้บริการด้านทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
ตำบลหนองหอย โดยใช้งบประมาณของตนเอง กำลังอยู ่ในขั ้นตอนให้ความเห็นของ          
ผู ้ว่าราชการเชียงใหม่และเมื่อหลักเกณฑ์มีการเปลี่ยนแปลง เทศบาลฯก็มีความจำเป็น      
ต้องรวบรวมเอกสารข้อมูลให้ครบถ้วน     
                   ในการนี้ จึงขอนำเรียนต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหอย พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเปิดให้บริการด้านทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองหอยโดยใช้งบประมาณของตนเองตามหลักเกณฑ์ที ่สำนัก
ทะเบียนกลางกำหนด เพื่อเทศบาลตำบลหนองหอยจะได้นำมติของสภาเทศบาลตำบล   
หนองหอย เสนอต่อจังหวัดเชียงใหม่และสำนักทะเบียนกลาง กระทรวงมหาดไทย       
พิจารณาต่อไป 
 
             เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ 
ขอสอบถามกรณีจะเปิดให้บริการด้านทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์นั้นการย้าย
ปลายทาง บุคคลนั้นต้องมาดำเนินการด้วยตัวเองหรือไม่ 

                                                                                         16/นายนพดล.. 



 
นายนพดลฯ 
รองปลัดเทศบาล 
 
 

นายประสานฯ     
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 

นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
 

นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 10 
 

นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
 

นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรฯี 
 
 
 
 
 
 
 

นายประสานฯ     
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 

นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรฯี 
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              เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายนพดล บุญมา รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย 
ขออนุญาตชี้แจงประเด็นการย้ายปลายทาง ซึ่งระเบียบของการย้ายปลายทางบุคคลท่ีได้ขอย้าย
ปลายทางมาเพื่อจะเข้าในทะเบียนบ้านต้องมาแสดงตนต่อนายทะเบียนท้องถ่ินพร้อมเจ้าบ้านครับ  
   

            เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต ๑        
ด้วยความเคารพแล้วจะมีการให้บริการด้านทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ไปทำไมหากยัง
ต้องมาแสดงตัวกับนายทะเบียน เข้าใจว่าเป็นระบบคอมพิวเตอร์แล้วจะทำให้ระบบอะไรง่ายข้ึน 
 

                เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย 
การเปิดให้บริการด้านทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
ตำบลหนองหอยโดยใช ้งบประมาณของตนเอง การดำเน ินการเป็นไปตามประกาศของ           
สำนักทะเบียนกลางซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การจัดต้ังรวมถึงรายการระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประกอบที่ต้องใช้ในงานทะเบียนราษฎร สำหรับการติดต่อราชการด้านทะเบียนราษฎรยังต้อง
เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 

                มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมจะขอมติพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเปิดให้บริการด้านทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนท้องถ่ิน
เทศบาลตำบลหนองหอยโดยใช้งบประมาณของตนเอง 

              เห็นชอบ              10    เสียง 
              ไมเ่ห็นชอบ            -      คน 
              ลาประชุม              1     คน      

         งดออกเสียง            1     คน 
 

เรื่องอื่นๆ 
 

     ในวาระนี้หากท่านสมาชิกสภาฯ มีเร่ืองหรือประเด็นสอบถาม หารือในท่ีประชุมเรียนเชิญครับ 
 
 

          เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรี
ตำบลหนองหอย ฝ่ายบริหารมีเรื่องแจ้งเพื่อให้สภาฯ รับทราบ 
          เรื ่องที ่ 1 เมื ่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลฯได้ทำสัญญาเช่าที ่ดินด้านหลัง
สำนักงาน จำนวน 9 แปลง พื้นที่รวม 862 ตารางวา ในอัตราแปลงละ 3,000 บาทต่อเดือน    
รวมเป็นเงิน 27,000 บาท ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2565 รวม 8 เดือน เพื่อใช้
ในการบริหารจัดการ การบริการประชาชน โดยจัดแบ่งพื้นที่บางส่วนเป็นสถานที่จอดรถสำหรับ    
ผู้มาติดต่อราชการ เป็นพื้นที่สำหรับเก็บวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์  ที่ใช้ปฏิบัติงานรวมถึงเป็นพื้นท่ี
สำหรับจัดกิจกรรมอื่นอันเป็นสาธารณประโยชน์ จึงเรียนมาเพื่อให้สภาฯ รับทราบค่ะ 
 

          เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต ๑            
การเช่าท่ีดินนี้ต้องแจ้งให้สภาฯ เห็นชอบหรือไม่ หรือเป็นอำนาจของบริหาร หากดำเนินการเป็นไป
ตามระเบียบผมก็ไม่มีประเด็นติดใจแต่อย่างใด 
 

           เรื ่องที ่ 2 การลงพื้นท่ีแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที ่ที ่ต้องกักตัวจากการป่วย 
สัมผัส หรือเสี่ยงสูง จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ท้ังนี้ โดยรับการประสานจากฝ่ายปกครองในฐานะ
เจ้าพนักงานควบคุมโรคท่ีได้รับแจ้งจากประชาชน ลงตรวจสอบและแจ้งมายังเทศบาลเพื่อมอบถุง
ยังชีพต่อไป                                                                                  
 
                                                                                               17/นายทองคำ.. 



 
นายทองคำฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
 
นายสุรจักษ์ฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 
 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางลักขณาฯ 
รองประธานสภาฯ 
 
 
 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
นายประสานฯ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 
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              เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายทองคำ คงวุฒิกฤตานน สมาชิกสภาฯ เขต 
๑ ขอทราบหลักเกณฑ์ของการมอบถุงยังชีพสำหรับผู้ป่วยหรือผู้ที่กักตัวเนื่องจากเสี่ยงสูง       
จากโรคโควิดในพื้นที่ตำบลหนองหอย เนื่องจากได้รับแจ้งว่าบางกรณีอยู่กันสองครอบครัว    
แต่ได้รับถุงยังชีพเพียง 1 ถุง ขอบคุณครับ 
 
              เร ียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุรจักษ์ ฉกรรจ์ สมาชิกสภาฯ เขต 2          
กระผมได้ร ับทราบมาบ้างเกี ่ยวกับปัญหาในการแจกถุงยังชีพ ที ่บางครอบครัวได้รับ            
แต่บางครอบครัวไม่ได้ร ับ จึงขอสอบถามเพื ่อเป็นข้อมูลในการตอบและแจ้งให้พี ่น้อง
ประชาชนรับทราบครับ 
 
                   เร ียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบล         
หนองหอย สำหรับหลักเกณฑ์สำหรับการแจกถุงยังชีพจะพิจารณาเป็นรายครัวเรือน          
ซึ ่งเป็นผู้ที ่พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองหอย เป็นครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ      
และประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่ า 
2019 (โควิด-19)โดยเป็นผู้ที่ได้รับคำสั่งให้กักตัวเนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  โดยจำนวน    
ถุงยังชีพที่จะมอบให้คือครัวเรือนที่มีผู ้อาศัย 1 – 2 คน ได้รับถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง 
ครัวเรือนท่ีมีผู้อาศัย 3 – 4 คน ได้รับถุงยังชีพ จำนวน 2 ถุง และครัวเรือนท่ีมีผู้อาศัย 5 คน 
ขึ้นไป ได้รับถุงยังชีพ จำนวน 3 ถุง ทั้งนี้ กรณีที ่ครัวเรือนมีผู ้อยู ่อาศัยหลายคนแต่ได้รับ      
ถุงยังชีพไม่เพียงพอหรือไม่ทั่วถึงนั้นอาจเนื่องมาจากเทศบาลฯยังไม่ได้รับแจ้งประสานงาน
จากฝ่ายปกครองซึ่งเป็นผู้ลงสำรวจซึ่งเบื ้องต้นอาจแจ้งรายชื่อไม่ครบแต่เมื่อได้รับการ
ประสานจากฝ่ายปกครองเทศบาลฯ จะดำเนินการเข้ามอบถุงยังชีพเพิ่มเติมให้โดยเร่งด่วน 
              เรื่องท่ี 3 ขณะนี้เทศบาลฯ อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลและจำนวนของผู้สูงอายุ
ภายในตำบลท่ีมีอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไปถึงอายุสูงสุด จำนวน 400 คน เพื่อจัดกิจกรรมรดน้ำ
ดำหัวผู้สูงอายุตามประเพณีสงกรานต์ กำหนดจัดงานโดยใช้พื้นที่เช่าด้านหลังสำนักงาน
เทศบาลฯ ในวันที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป มีผู้สูงอายุที่เข้ารว่มพิธี
ดำหัวประมาณ 140 คน    
 
              เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางลักขณา ศรีดวงอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลหนองหอย เขต 1 (รองประธานสภาฯ) ดิฉันมีความเห็นว่าการดำหัวผู้สูงอายุภายใน
ตำบลนั้น ควรใช้รูปแบบเข้าไปรดน้ำดำหัวที่บ้านเป็นการสร้างความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ 
และในส่วนของสำหรับดำหัว ขอเสนอว่าควรเป็นส่ิงของท่ีสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
                 เรื่องที่ 4 ตามที่ได้แจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบว่าจะมีการจัดการแข่งขันกีฬา
เชื ่อมความสัมพันธ์ภายในตำบลนั ้น เนื ่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ        
โรคโควิด 19 มีแนวโน้มสูงขึ้น จึงขอแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน ขอเรียนท่าน
สมาชิกสภาฯ ทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ 
 
             เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯเขต 1      
จะเป็นไปได้หรือไม่ครับ หากจะเลื่อนการแข่งขันกีฬาภายในตำบลมาแข่งในวันที่ 24 
เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันเทศบาล 
                                                                                          18/นางจีรพร.. 



 
นางจีรพรฯ 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
นายวสันต์ฯ 
ประธานสภาฯ 
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            เร ียนท่านประธานสภาฯ ดิฉ ันนางจีรพร หว ันแดง นายกเทศมนตรีตำบล         
หนองหอย เรียนท่านประสาน ในวันเทศบาล หากไม่มีหนังสือสั่งการหรือทางเทศบาลฯ    
ไม่ได้จัดกิจกรรมใดในวันดังกล่าว ก็จะได้พิจารณาเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์
ภายในตำบลในวันดังกล่าวต่อไปค่ะ 
 

หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือมีเรื ่องแจ้งอื ่นๆแล้ว      
ต้องขอบคุณสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านท่ีได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงและได้
เสนอแนะ นำเสนอปัญหาของพี่น้องประชาชนในตำบลหนองหอยผ่านสภาเทศบาลฯ เพื่อจะ
ได้นำไปสู่การแก้ไขของคณะผู ้บริหาร และขอบคุณคณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาลฯ 
ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับวันนี้ผมขอปิดการประชุมครับ 

  ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 
 

        ลงช่ือ                ผู้จดบันทึกการประชุม 
                          (นางกัญญาภัทร บุดดี) 
                 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 
 
          ลงช่ือ                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                      (นางสาววรรัตน์ พิบูลย์พันธ์) 

                       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย เขต 2 
 

          ลงช่ือ             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นางสาวกฤษฎาพร รินจ้อย) 

                         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย เขต 2 
 
 

           ลงช่ือ                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                          (นายอุสมาน สมัครไทย) 

                         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย เขต 1 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
รายงานการประชุมฉบับนี้ สภาเทศบาลตำบลหนองหอย ได้รับรองแล้วในการประชุม      
สมัยสามัญ สมัยท่ี............... ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่.............................................     
จึงลงช่ือรับรองไว้ และปิดประกาศในท่ีเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย 
 
 

         นายวสันต์ วิเชียร 
                           ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหอย 
 

 



 

  


